



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ mcot

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ 83 วัน ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะปลอดภัย สิ่งที่เป็นความเสี่ยงของการติดเชื้อ คือ 1.การผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิดกัน 2.การกลับมาของผู้เดินทางจากต่างประเทศ ทั้งคนไทยที่ต้องการกลับไทย หรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งคล้ายกับประเทศที่กลับมาระบาดอีกครั้ง เช่น เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เป้าหมายการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ใช่เป็นศูนย์ แต่ต้องมีการตรวจจับอย่างรวดเร็ว การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ ไม่มีการระบาดจนเกินขีดความสามารถที่รับได้ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์มีเพียงพอในการรับมือ สร.จะควบคุมการระบาดให้สมดุลที่พอทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ส่วนเรื่องการเปิดโรงเรียน 100% เมื่อ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา ต้องรอให้ครบ 14 วันจึงจะประเมินร่วมกับ ศบ. สำหรับการผ่อนปรนให้ชมกีฬาบางประเภทได้ เป็นอำนาจของกท.และสมาคมกีฬาซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, 77 kaoded)

- ศบค. รายงาน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 47 ปี กลับจากสิงคโปร์ เข้ารักษาที่รพ.ใน จ.สมุทรปราการ ผู้ป่วยสะสม 3,377 ราย หายป่วย 3,194 ราย รักษาตัวในรพ. 125 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูลว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 จาก 182 ประเทศทั่วโลก ในการดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก The Kids Rights Foundation มีหลักการประเมิน 4 ด้าน คือ 1.สิทธิการดำรงชีวิตของเด็ก 2.สิทธิด้านสุขภาพ 3.สิทธิด้านการศึกษา และ 4.สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการสร้างสภาพแวดล้อมเรื่องสิทธิเด็ก โดยไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, bangkokpost) เว็บไซต์ผจก.รายวัน

- ก.กลาโหม จะเป็นเจ้าภาพฝึกซ้อมแผนรับมือการระบาดโควิด 19 ระลอก 2 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ 20 หน่วยงานทั่วประเทศ วันที่ 17 - 18 ส.ค.นี้ โดยมีบุคลากรจากกองบรรณาธิการสำนักงา กิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม เข้าฝึกซ้อม และยังมีบุคลากรจาก 22 หน่วยงาน เช่น ศบค. ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สปค.ม. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สคร.ที่ 4-6 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กทม. และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด ในบางพื้นที่ เป็นต้น โดยมีคำสั่งให้คกก.โรคติดต่อจังหวัด 8-10 คน เขาร่วมซักซ้อม นอกจากนี้ ก.กลาโหมยังมีแผนทดสอบระบบการฝึก ซักซ้อมความเข้าใจกับทีมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มย่อย EOC อย่างน้อย 8-10 คน ใน กทม. ชลบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา รวมถึงจังหวัดที่ฝึกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต โดยท้ายสุดผู้ฝึกทั้งหมดจะสรุปผลการประชุมและทบทวนหลักการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ซึ่งการฝึกรับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 2 คาดว่าจะเน้นการควบคุมกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดน การท่องเที่ยว ช่องทางเข้าออก และพื้นที่เฉพาะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, thebankokinsight, sanook

- พล.อ.ประวิทย์ ผลิตสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนท.สำนักงานปลัด ก.กลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับคนไทยและต่างชาติดำเนินทางมาจากไทเป เยอรมนี ฮองกง อินเดีย ทั้งหมด 580 คน ไม่พบมีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ

ประเด็นผลกระทบ

1. สสร. ชลบุรีชี้แจงกรณีผู้เสียชีวิต 2 รายจากปอดอักเสบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)

- นพ.อภิรักษ์ กตัญญูตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี เปิดแถลงกรณีผู้เสียชีวิตด้วยภาวะปอดอักเสบ ในรพ.ในจ.ชลบุรี ซึ่งมีกระแสข่าวว่า เป็นเพราะติดเชื้อโควิด 19 ยืนยันว่าเป็นข่าวลือ มีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบ 2 รายจริง แต่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิด 19 แพทย์ได้แจ้งญาติให้ทราบแล้ว แต่ด้วยจรรยาบรรณและสิทธิของผู้ป่วยไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มาก ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไม่มีประวัติเสี่ยงสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่แยกกักโรคของรัฐใน จ.ชลบุรี ส่วนที่มีรายงานว่า มี 1 รายเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น เป็นการเดินทางตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19

ประเด็นข่าว

2. มาเลเซียติดเชื้อจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- มีรายงานผ่านเฟซบุ๊ก สธ.มาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 9 ราย และเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 16 ราย ในจำนวนนี้มี 1 รายเป็นชาวมาเลเซียอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เดินทางไปจากไทย เบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดการเดินทางของผู้ติดเชื้อรายนี้

3. โรงงานวัคซีนในสหรัฐฯ คิวจองแน่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยความคืบหน้าการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งผลิตวัคซีนเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการนำมาทดลองฉีดในมนุษย์ระยะที่ 1 แต่โรงงานผลิตในสหรัฐฯ ที่ไทยจองไว้ มีผู้จองคิวจำนวนมาก คิวของไทยจึงเลื่อนไปจากเดิม ต.ค.-พ.ย. ไปเป็น ธ.ค.

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcof)

- **รัสเซีย** เริ่มผลิต Sputnik V วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส เป็นแห่งแรกของโลกโดย มีชื่อสูตรอย่างเป็นทางการว่า Gam-Covid-Vak สอดคล้องกับชื่อของสถาบันกามาเลยาที่วิจัยและพัฒนาวัคซีนดังกล่าว โดยจะนำออกมาใช้ในราวสิ้นเดือน ส.ค. นี้ สามารถผลิตได้เดือนละ 5 ล้านโดส ระหว่างเดือนธ.ค. 2563-ม.ค. 2564

- **อินเดีย** พบผู้เสียชีวิตใน 24 ชม. ที่ผ่านมา 944 ราย รวมเสียชีวิต 49,980 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 63,490 ราย รวมติดเชื้อ 2,589,682 ราย

- **บราซิล** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,576 ราย ในรอบ 24 ชม. รวมผู้ติดเชื้อ 3,317,096 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 709 ราย รวม 107,232 ราย

- **นิวซีแลนด์** หลังพบผู้ป่วยอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เมืองอ็อคแลนด์ ทำให้ต้องประกาศล็อกดาวน์เมืองในทันที แต่จำนวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่มขึ้นอีก 13 ราย รวมผู้ป่วย 69 ราย

- **ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียพบผู้ป่วยเพิ่ม 279 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,764 ราย เสียชีวิตอีก 16 ราย ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมโยงกับสถานอนุเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยมีผู้ป่วยอย่างน้อย 3,478 ราย ที่ผลการสอบสวนโรคยังไม่ได้ข้อสรุป ทำให้เพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่

- **เกาหลีใต้** สธ.เกาหลีใต้ เตรียมยื่นเรื่องกล่าวหา นายจุน ควาง-ฮุน บาทหลวงคริสเตียนในกรุงโซล ฐานละเมิดกฎการแยกตัวเองและขัดขวางการสอบสวนการระบาดรอบใหม่ โดยไม่ส่งรายชื่อสมาชิกคริสตจักรทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามมาเข้ารับการทดสอบ ล่าสุดมีผู้ป่วยรายใหม่ 279 คน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียง และมีความเกี่ยวข้องกับโบสถ์ซาราจเจอิล ผู้ป่วยสะสม 15,318 ราย เสียชีวิต 305 ราย การระบาดรอบใหม่นี้มีผู้ป่วยมากกว่าเมื่อครั้งระบาดในเมืองแทกูถึง 10 เท่า และเกรงว่าการระบาดจะแย่งลงจากการรวมตัวประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงโซล

- **เวียดนาม** กำลังพิจารณาจัดซื้อวัคซีน 150 ล้านโดสจากรัสเซีย แม้ทั่วโลกยังมีข้อสงสัยเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็จะเดินทางไปพัฒนาวัคซีนของตัวเองควบคู่ไปด้วย คาดว่าวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเองจะใช้ได้ภายในสิ้นปีหน้า

- **อินโดนีเซีย** มีผู้ป่วยรายใหม่อีก 2,081 ราย เสียชีวิต 79 ราย ผู้ป่วยสะสม 139,549 ราย เสียชีวิตรวมกว่า 6,000 ราย ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึง 27 ส.ค. เนื่องจากมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและผู้ป่วยหนักในแผนกไอซียูเพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมการทดสอบระยะที่ 3 ของวัคซีนต้านโควิด 19 ที่พัฒนาโดยซิโนแวค ไปโอเทค ทำให้ได้สิทธิ์เป็นผู้ผลิตวัคซีนหลังจากที่วัคซีนได้รับการขึ้นทะเบียนรับรอง โดยไบโอฟาร์มา ที่เมืองบันดุงจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนที่จะใช้ในอินโดนีเซีย

- **ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,420 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 65 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 161,253 ราย เสียชีวิต 2,665 ราย

- **ฮ่องกง** ศิลปินชาวฮ่องกงออกแบบโดยใช้รูปแบบของลายไทยบนหน้ากากอนามัย เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมการสวมหน้ากากในฮ่องกง

- **สถานการณ์ทั่วโลก** เว็บไซต์ worldometers รายงานผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 21,640,752 ราย เสียชีวิต 789,470 ราย รักษาหายแล้ว 14,350,104 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5,531,065 ราย เสียชีวิต 172,619 ราย บราซิล ติดเชื้อ 3,317,632 ราย เสียชีวิต 107,297 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 2,589,682 ราย เสียชีวิต 49,980 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 922,853 ราย เสียชีวิต 15,685 ราย และแอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 583,653 ราย เสียชีวิต 11,677 ราย

ถ่ายโอน รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ไทยรัฐ, newtv

- นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พปชร. รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เปิดสัมมนาฟังความเห็นเรื่องการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้กับ อบต. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และประชุมหารือแนวทางการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเร็วและทั่วถึง โดยปัจจุบันมีรพ.สต.ที่มีความพร้อมราว 70 แห่งถ่ายโอนไปสังกัด อบต. เรียบร้อยแล้ว และสำนักวิจัยระบบสุขภาพศึกษาวิจัยพบว่ามีความพร้อมที่ดี เป็นต้นแบบได้หลายแห่ง แต่การดำเนินการมีความล่าช้าและไม่ชัดเจน จึงต้องเปิดรับฟังความเห็น

เตือนใช้ผึ่งต่อยปาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, sanook, เส้นทางเศรษฐกิจ, nationtv, bangkokbiznews, tnnthailand, kapook, thaipbs, ข่าวสด, thebangkokinsight, thailandplus)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงคลิปสอนทำปากรูปกระจัดด้วยการนำผึ่งมาต่อยปาก ว่า อย่าทำโดยเด็ดขาด เพราะเหล็กใน

ประเด็นข่าว

ของมีพิษทำให้เจ็บปวดมาก เกิดการแพ้ ปวด บวม หายใจติดขัด อาจเสียชีวิตได้

ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า หลังถูกต่อยควรรีบเอาเหล็กในออกโดยเร็วที่สุด เพราะกล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับเหล็กในยังคงบีบตัวขับพิษเข้าสู่ผิวหนังต่อไป โดยใช้ขอบของบัตรเครดิตหรือสันใบมีดทำมุมจนเกือบขนานกับผิวหนัง แล้วขูดผิวหนังบริเวณที่มีเหล็กใน

คลินิกชุมชนอบอุ่นทูลริตงบา บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นายธนพล ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุขกิชโพธิ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น 74 แห่ง ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภายหลัง สปสช. ตรวจพบการทุจริต ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบและชัดเจนว่ามีหน่วยบริการที่ทุจริตบบัตรทองจริง ซึ่งนายกฯ และ รมว.สธ.ได้กำกับการตรวจสอบด้วยตัวเอง จึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาแทรกแซง ส่วนที่ผู้ประกอบการคลินิกระบุว่ามีการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพจำนวนมากมีหนี้สินจนเกิดภาวะขาดทุนนั้น ปัญหาการขาดทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหน่วยบริการ ระบบบัตรทองไม่ใช่ต้นเหตุแต่เป็นเม็ดเงินที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับรพ.เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาล

ฟาร์มกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, innnews, nationtv)

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ร่วมกับ ผช.ศ.ดร.อดิสร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและพัฒนาในชุมชนแห่งแรกของ จ.นครราชสีมา เป็นโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ของมรภ.นครราชสีมา โดยการจัดตั้งฟาร์มเพาะปลูกกัญชาเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญและสารปนเปื้อนในพืชกัญชา ซึ่งเป็นตัวแปรเริ่มต้นนำไปประยุกต์ต่อยอดทางการแพทย์ หรือเป็นอาหารเสริมหรืออาหารแปรรูปอื่นๆ ที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน

ข่าวบิดเบือน เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, tnnthailand

-ตามที่มีการแชร์ข้อความเรื่อง เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยา ระบุว่า การเล่นเกมไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคลมชัก แต่เกมบางประเภท เช่น เกมที่มีแสงจ้า หรือแสงกระพริบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจกระตุ้นให้เด็กที่เป็นโรคลมชักมีอาการชักได้ บางคนอาจเล่นต่อเนื่องจนนอน ซึ่งกระตุ้นอาการชักได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลกระทบโดยตรงจากการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมในเด็ก คือ ทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องอารมณ์และเสถียรพฤติกรรมบางอย่างจากจากเกม อาจจะทำให้สมาธิสั้น หรือลดเวลาเสริมสร้างพัฒนาการจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะประโยชน์มากกว่า ดังนั้น ผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กใช้เวลาในการเล่นเกมที่เหมาะสม และไม่ควรงิน 1 ชั่วโมงในแต่ละรอบ

ข่าวปลอม นามบัตรเคลือบยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

-ตามที่มียอดความเตือนภัยเรื่อง นามบัตรเคลือบยาสามารถทำให้สลบได้ทันทีหากสัมผัส ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การใช้ยาสลบต้องสัมผัสหรือสูดดมเป็นเวลานานพอสมควร ยาจึงจะเริ่มออกฤทธิ์ ซึ่งระยะเวลาที่เหยื่อสัมผัสกับนามบัตรสั้นเกินกว่าที่จะทำให้เกิดการออกฤทธิ์ได้ โดยยา Burundanga มีชื่อสามัญว่า Scopolamine หรือ Hyoscine มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ในลักษณะต่าง ๆ กันตามรูปแบบของยา เช่น ใช้ในรูปแบบยาฉีดในการผ่าตัด เพื่อลดการหลั่งน้ำลายและสารหลังจากทางเดินหายใจ ใช้ในรูปแบบยากิน เพื่อรักษาโรคลำไส้แปรปรวน ป้องกันอาการเมาเรือ เมาเรือ ใช้ในรูปแบบแผ่นแปะใช้เพื่อป้องกันอาการเมาเรือ เมาเรือ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีมีฉลากชี้พินายานอนหลับมาผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มให้เหยื่อกินเพื่อปลดทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกาย จึงไม่ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า โดยเฉพาะในสถานบันเทิงหรือที่เที่ยวกลางคืน และควรเลือกรับซื้อเครื่องดื่มที่ยังอยู่ในภาชนะที่ยังไม่เคยถูกเปิด

ลิ้มเด็กในรถ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวถึงกรณี ด.ช.ธนฤต ยอดมณี อายุ 2 ขวบ ติดอยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมาราม ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช จนอาการสาหัสและเสียชีวิต ว่า การนับเด็กขึ้นรถ-ลงรถเป็นหน้าที่ปกติที่ต้องทำ หากไม่ได้ทำจะเป็นการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติงานแบบเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน หากส่งผลให้เด็กตายก็ต้องรับผิดชอบโดยหน้าที่